



รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ  
ของกรรกีฬาทงประเทศไทย  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



กรรกีฬาทงประเทศไทย  
**ไม่ทน ไม่ทำ ไม่เฉย**  
รวมไทยต้านโกง

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
กรรกีฬาทงประเทศไทย

## ประเด็น / เรื่องที่ 1

**ชื่อเรื่อง** จัดทำแผนปฏิบัติการในระยะ 3 ปี เพื่อต่อยอดอุตสาหกรรมกีฬา และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ

### สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือจัดทำแผนปฏิบัติการในระยะ 3 ปี เพื่อต่อยอดอุตสาหกรรมกีฬา และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยมี นายกิตติวัฒน์ ปัจฉินันท์ รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา นายภเชศ จารุมนต์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมความรู้ นางสาวประภาศิริ ดลบันดาลโชค นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ นางสาวจันจิรา ใจวงศ์ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ และผู้บริหาร กกท. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566

### ผลจากการมีส่วนร่วม

แนวทางเป็นแบบแผนในการดำเนินงานตั้งแต่ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยใช้กรณีศึกษา “การจดลิขสิทธิ์ของเจ็ทสกีไทย ดังไกลระดับโลกครอบคลุม 29 ชาติ” เป็นต้นแบบ หลังจากที่มีการจดลิขสิทธิ์ของเจ็ทสกีไทย ที่ประสบความสำเร็จสร้างโอกาสการเข้าถึงผู้ชมทั่วโลกกว่า 810 ล้านครัวเรือน และขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สิ่งสำคัญที่ได้ทำงานควบคู่กัน เพื่อรองรับการเติบโตสู่ตลาดโลก ได้แก่ การจดทะเบียนการค้าครอบคลุมกลุ่มประเทศเป้าหมาย 29 ชาติ (EU 27 ชาติ, สหรัฐ และญี่ปุ่น) เรียบร้อยแล้ว โดยเฉพาะปัจจุบันมีความตกลงระหว่างประเทศ พิธีสารมาดริด ทำให้งานด้านทรัพย์สินทางปัญญา มีความสะดวกขึ้นมาก และงานทรัพย์สินทางปัญญาด้านกีฬาไทย ก็กำลังได้รับความสำคัญยิ่งขึ้นอีกด้วย และที่ประชุมได้มีมติการจัดทำแผนปฏิบัติไว้ 3 ข้อ ดังนี้ 1. จัดทำแบบแผนการดำเนินงาน (ต้นแบบ) 2. จัดให้มีการอบรม เรียนรู้ของบุคลากรวงการกีฬา เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการจดลิขสิทธิ์ 3. ทำการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย

### การนำผลไปปรับปรุงพัฒนา

กกท. ได้กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในระยะ 3 ปี จะต้องมีการพัฒนากีฬา 3 ชนิด คือ กีฬาเทคบอล กีฬาวิ่ง และกีฬามวย ที่เกี่ยวข้องกับการจดลิขสิทธิ์รายการการแข่งขันนั้น ๆ ต่อยอดสู่ธุรกิจกีฬาในอนาคตต่อไป



## ประเด็น / เรื่องที่ 2

**ชื่อเรื่อง** การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2566

### สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายสุรศักดิ์ เกิดจันทิก รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, นายมีชัย อินวู๊ด ที่ปรึกษา ผู้ว่าการ กกท. ระดับ10, ผู้แทนจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหาร ร่วมงาน ณ ห้องศรีวรา ชั้น 2 โรงแรมทาว์นอินทาว์น กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งมีผู้เข้าร่วม การอบรมฯ จำนวนกว่า 200 คน

### ผลจากการมีส่วนร่วม

การดำเนินงานของ กกท. ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย จัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมกีฬาฯ ประจำปี โดยเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนยุทธศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำมาผนวกกันเพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ตามแผนพัฒนาองค์กร กีฬาสู่ความเป็นเลิศ โดยจัดให้มีการกำกับ ดูแล และติดตามประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามรายการ และแผนงานของ สมาคมกีฬาฯ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์โดยตรงกับสมาคมกีฬาฯ ในการนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูล ประกอบการพิจารณาวางแผนดำเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อมุ่งเน้นให้สมาคมกีฬาฯ มีการบริหารจัดการที่ได้ มาตรฐาน และสามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต พร้อมทั้งนำไปสู่ความสำเร็จของการพัฒนากีฬา เพื่อความเป็นเลิศ ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติต่อไป และการบรรยายเรื่องการให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยวิทยากรของกรมทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการทบทวนยุทธศาสตร์ การกำหนดจุดยืนการพัฒนาของแผน ยุทธศาสตร์ และการประเมินศักยภาพขององค์กรตามแผนยุทธศาสตร์ อีกด้วยประชาสัมพันธ์ กกท.

### การนำผลไปปรับปรุงพัฒนา

สามารถนำไปเป็นแนวทางการพัฒนากีฬาและการเบิกจ่ายงบประมาณของกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2566 และในปีถัดๆไป ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการขอรับการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณฯ หรือ ข้อกำหนดและแนวทางการพิจารณารายละเอียดคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ

